

บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.โนนประดู่

ครั้งที่ 25 /2558

วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายวีรวิทย์ เคียนจังหวีด	ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โนนประดู่	วีรวิทย์ เคียนจังหวีด
2	นางสาวโสภา บุญมา	ผู้อำนวยการกองคลัง	ขุนศักดิ์ ละลี
3	นายขุนศักดิ์ ละลี	ผู้อำนวยการกองช่าง	โสภา บุญมา
4	นางพิศมัย ศรีแจ้รุ่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	พิศมัย ศรีแจ้รุ่ง
5	นางสมจิตร สัตย์ซื่อ	นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ	สมจิตร สัตย์ซื่อ

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมและพร้อมแล้ว นายวีรวิทย์ เคียนจังหวีด ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานฯ ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนั้น มีท่านใดจะเสนอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม

-ไม่มี-

ประธานฯ

เมื่อไม่มีการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ผมขอมติรับรองด้วย

ที่ประชุม

มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานฯ

3.1 ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง ประเภท เงินสำรองจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

/ประธานฯ....

- ประธานฯ ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ปัญหาก็แล้ง ประอุทกภัย หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่หากไม่ดำเนินการอาจเกิดความเสียหายดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น กรณีเกิดสาธารณภัยนี้ จึงให้ใช้เงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 งบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีจำเป็นได้ตามความเหมาะสม สำหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายเป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- ประธานฯ ตามคำร้องขอรับความช่วยเหลือของนายนพคุณ โชคศิริตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ บ้านเสว หมู่ที่ 6 ขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากบ้านเสว หมู่ที่ 6 ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง น้ำในสระหนองไรมีปริมาณเหลือน้อย อาจขาดแคลนน้ำใช้ได้ไม่ตลอดทั้งปี จึงมีความประสงค์จะสูบน้ำเข้าสระหนองไร่ ซึ่งเป็นสระประปาหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในสระประปาให้มากขึ้น และจะได้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี จึงขอความอนุเคราะห์ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ช่วยเหลือ สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อเลื่อนสำหรับสูบน้ำเข้าสระหนองไร่ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ใช้สำหรับสูบน้ำ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ตามรายงานผลตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
- นายขุนศักดิ์ ละลี จากการตรวจสอบการสูบน้ำที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน เป็นอย่างดีในการช่วยเหลือในการสูบน้ำเข้าสระหนองไร่ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งสระน้ำหนองไร่มีขนาดใหญ่ จึงทำให้ใช้ระยะเวลาการสูบน้ำหลายวันและต้องมีการอนุมัติงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อเลื่อนเพิ่มขึ้น
- นางพิศมัย ศรีแจ้งรุ่ง เนื่องจากการอนุมัติงบประมาณใช้เงินงบกลาง เงินสำรองจ่าย เมื่อการประชุมครั้งที่ 23/2558 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อเลื่อนสำหรับการสูบน้ำเข้าสระหนองไร่ ประปาหมู่บ้าน บ้านเสว หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 26,000.-บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) แต่ไม่เพียงพอ
- ประธานฯ ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับงบประมาณเงินสำรองจ่ายที่จะดำเนินการขอให้ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดจากการตรวจสอบงบประมาณ ปัจจุบัน
- นางสาวโสภา บุญมา งบประมาณงบกลาง ประเภท เงินสำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเกิด สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ปัญหาก็แล้ง อุทกภัย หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการดำเนินการ

/ต่าง ๆ...

ประชาชนฯ	ต่าง ๆ ที่หากไม่ดำเนินการอาจเกิดความเสียหายดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 150,341.-บาท โอนงบประมาณฯเพิ่ม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จำนวน 200,000 บาท รวมตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 350,341.-บาท ตั้งแต่ต้นปีเบิกจ่ายแล้ว 124,099.80- บาท งบประมาณคงเหลือ 226,241.-บาท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือประชาชน โดยใช้เงินสำรองจ่าย เพื่อสรุปเป็นมติที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งนั้น
ที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้เงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน เป็นเงิน 3,000.-บาท(สามบาทถ้วน) ดังนี้ - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการสูบน้ำเข้าสระหนองไร่ ประปาหมู่บ้าน บ้านเสว หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องอื่น ๆ
ประชาชนฯ	1. การเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอสีดา ภาคเช้า เวลา 08.00 น. ภาคเย็น เวลา 18.00 น. ก็ขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม 2.กิจกรรม “ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมตั้งปณิธานทำความดีเนื่องในปีมหามงคล” ประจำปี 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ซึ่งจัดในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. กำหนดจุดปั่นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ายแหวน และจากโรงเรียนบ้านเสว ปั่นมารวมกันณ จุดบ้านสำโรง หมู่ที่ 4 แล้วปั่นไปที่อบต.โนนประดู่ เพื่อเปิดกิจกรรมและร่วมตั้งปณิธานทำความดี เนื่องในปีมหามงคลร่วมกัน การกำหนดกิจกรรม “ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมตั้งปณิธานทำความดี เนื่องในปีมหามงคล” ประจำปี 2558 ในครั้งนี้ ได้ประสานกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนประดู่ ทั้งสามโรงเรียน เพื่อนำเด็กนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรม และมีผู้นำหมู่บ้านและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม 3. การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ซึ่งจะได้นัดสมาชิกอปพร. ปรึกษาหารือและสร้างความเข้าใจ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักปลัดได้ประสานสมาชิกอปพร. เพื่อประชุมต่อไป
ที่ประชุม	รับทราบ

/ประชาชนฯ...

ประธาน
ที่ประชุม
ประธานฯ

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม
ไม่มี
เมื่อไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆอีก ผมขอปิดประชุมในครั้งนี
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ พิศมัย ศรีแจ้รุ่ง ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางพิศมัย ศรีแจ้รุ่ง)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ วีรวิทย์ เคียนจังหวด ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายวีรวิทย์ เคียนจังหวด)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่